



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13-16 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด แนวหน้า ไทยรัฐ คมชัดลึก เดลินิวส์ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ (14 ต.ค. 60)</p>	<p>พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังท้องสนามหลวง ทอดพระเนตรความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ กล่าวว่า งานก่อสร้างมีคืบหน้าร้อยละ 99.5 และจะติดตั้งพระวิสูตรหรือผ้าม่านบุษบกองค์ประธานวันที่ 17 ต.ค. การจัดสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทรงยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศในวันที่ 18 ต.ค. ระหว่างเวลา 17.19-21.30 น. โดยกรมศิลปากรกำหนดซักซ้อมการยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศอีกครั้งวันที่ 17 ต.ค. เวลา 18.00 น. และซ้อมช่วงที่สองในช่วงค่ำ ส่วนการซักซ้อมเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน กำหนดซ้อมย่อยวันที่ 19 ต.ค. ขณะที่การซ้อมริ้วขบวนที่ 3 ราชรถปืนใหญ่เชิญพระบรมโกศเวียนอุตราวัฏรอบพระเมรุมาศนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พื้นลานพระราชพิธีมีความมั่นคงและแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้</p>
<p>มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ (16 ต.ค.60)</p>	<p>-น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นห่วงกลุ่มจิตอาสาที่อาจเกิดความเครียดสะสมจากหลาย ๆ สาเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1.ความรู้สึกที่ต้องอยู่กับสถานที่และผู้คนที่มีความโศกเศร้าจำนวนมาก ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกโศกเศร้าร่วมกันได้ 2.การทำงานภายใต้ความกดดันที่ต้องดูแลคนจำนวนมากติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจไม่ได้พักผ่อน ทำให้เกิดความเมื่อยล้า 3.การช่วยเหลือที่ไม่เป็นไปอย่างที่ตนเองคาดหวัง หรือประชาชนคาดหวังกับกิจกรรมของจิตอาสา 4.การทำงานที่อาจจะไม่ตรงตามความถนัดหรือบทบาทของตนเอง หรือมีความขัดแย้งกันในกลุ่มของจิตอาสาด้วยกัน เป็นต้น และแนะนำให้ 1.ตระหนกอยู่เสมอกว่าได้ทำสิ่งที่ดีที่ตนเองถนัดโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การงานและกิจวัตรประจำวันของตนเองและครอบครัว 2.ได้ทำกิจกรรมที่ถนัดและเกิดคุณค่าในตนเอง รู้สึกมีความสุขที่ได้กระทำ ถือว่าเพียงพอแล้ว 3.พูดคุยปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการช่วยเหลือระหว่างกลุ่มจิตอาสาด้วยกันในแต่ละวัน ชื่นชมในข้อดี ขอบคุกัน เก็บประสบการณ์ที่ดีต่อกัน และไม่โทษซึ่งกันและกันในกลุ่ม 4.อาจจำเป็นต้องสลับเปลี่ยนกำลังจิตอาสา ให้กลับไปทำบทบาทในหน้าที่ของตนเองในชีวิตประจำวันและครอบครัว</p>
<p>หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ (13 ต.ค.60)</p>	<p>นพ.กิตติกวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กล่าวว่า จิตอาสาต้องไม่คาดหวังกับผลลัพธ์จากการให้บริการบำบัดเยียวยาประชาชนต่าง ๆ เช่น ความโกรธ ความไม่พอใจของผู้รับบริการ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามกำหนด เป็นต้น ขอให้ระลึกเสมอว่าได้ทำดีที่สุดในวันนี้แล้ว และเกิดคุณค่ามีความภูมิใจที่ได้ทำ หากรู้สึกที่ไม่สบาย เช่น มีอาการอ่อนเพลีย เมื่อยล้า หรือมีอาการหงุดหงิดง่าย กระวนกระวายใจ อารมณ์ฉุนเฉียว หรือซึมเศร้า ให้หยุดพักและผ่อนคลายตนเอง จิตอาสาทุกคนจะมีความเครียดมากกว่าผู้อื่น เพราะได้ทำหน้าที่ของตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จึงขอแนะนำให้ผู้ที่มีความไม่สบายทางกายหรือทางด้านจิตใจอยู่เดิม เลือกเป็นจิตอาสาสมัครที่เป็นงานเบา ๆ และไม่เครียดจนเกินไป เช่น การทำดอกไม้จันทน์ การแจกสิ่งของ เป็นต้น</p> <p>1 ปี ร.9 สวรรคต</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สำนักพระราชวังจัดทำซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บริเวณริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูวิเศษไชยศรีและประตูมณีนพรัตน์ สำหรับให้ประชาชนถวายสักการะตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ พร้อมใจจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต อาทิ กระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ก่อนร่วมกันประดับต้นดาวเรืองด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ อธิบดีกรมโรคติดต่อและสุขภาพสัตว์รีเวชวิทยา กล่าวว่า ช่วง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(13 ต.ค.60)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย (13 ต.ค.60)</p> <p>มติชน (15 ต.ค.60)</p> <p>มติชน ไทยรัฐ (15 ต.ค.60)</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก (15 ต.ค.60)</p>	<p>ที่แพทย์ถูกฟ้องร้องจากคนไข้มาก พระองค์ได้ตรัสกับคณะแพทย์ว่า “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” จึงนำมาปฏิบัติตามและเผยแพร่ให้ทุกคนรวมทั้งแพทย์สภาทราบ ซึ่งแพทย์สภาได้นำไปต่อยอดในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ถือเป็นแนวทางการทำงานของแพทย์และพยาบาลทุกคน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 1 ปีวันสวรรคต โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ หน่วยงานในกำกับ และสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม</p> <p>-เสนอข่าว พญ.เสาวรส เจริญวิทย์ แพทย์รพ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดคลินิกแพทย์เสาวรส จัดโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชน และหลังจากตรวจแล้วยังมอบข้าวสาร 1 กิโลกรัมให้ด้วย โดยพญ.เสาวรสกล่าวว่า โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” เกิดขึ้นเนื่องจากเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงาม ซึ่งการตรวจรักษาผู้ป่วยก็คือการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เป็นการแบ่งปันให้กับชาวบ้านที่เจ็บป่วย การทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยไม่หวังผลตอบแทน จึงเป็นสิ่งที่มีความค่า แทนคุณแผ่นดิน ในการทำดีเพื่อพ่ออันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย</p> <p>-เสนอข่าว ที่คลินิกหมอภาคภูมิ ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นพ.ภาคภูมิ จงรัตนันท์ เปิดรักษาประชาชนฟรีทุกโรคเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-15 ตุลาคม เพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>-เสนอบทความว่า ระยะเวลา 1 ปี แห่งการสวรรคต บุคลากรและหน่วยงานอันเกี่ยวเนื่องกับการแพทย์และสาธารณสุข ได้น้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระองค์ท่าน มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้น้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท มาแปลงเป็นค่านิยมองค์กร ภายใต้คำว่า MOPH</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน ไทยโพสต์ ข่าวสด เว็บไซต์แนวหน้า เดอะเนชั่น กรุงเทพ ธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ (16 ต.ค.60)</p> <p>ไทยโพสต์ (16 ต.ค.60)</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้กำลังใจ “ตูน บอดี้สแลม” ที่ตั้งใจวิ่งการกุศลเพื่อหาเงินช่วยเหลือรพ. ตามโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 รพ.ทั่วประเทศ ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้ ขอให้ปฏิบัติภารกิจด้วยความสำเร็จและปลอดภัย รวมทั้งขอบคุณที่ได้ทำหน้าที่ของคนไทยในการช่วยเหลือประเทศชาติและเพื่อนมนุษย์ และย้ำว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีความประโยชน์และไม่ทำให้ใครเสียหาย การทำความดีไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาบังคับ และหากมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ก็จะต้องไม่หวั่นไหวต่อการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่น เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ยินดีให้การสนับสนุน และขอเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ดีเพื่อชาติบ้านเมืองเช่นเดียวกัน สำหรับการวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย ที่ ระบุว่า รัฐบาลนำงบประมาณไปใช้ในทางที่ไม่จำเป็นหรือการบริหารภาษีของรัฐล้มเหลวจนทำให้ตนต้องออกมาวิ่งระดมทุน ถือเป็นความเห็นของแต่ละบุคคล ยืนยันว่ารัฐบาล มีหน้าที่บริหารบ้านเมืองรวมทั้งดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับ ไม่สามารถทุ่มเทงบประมาณไปในสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ ส่วนการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพ เป็นการใช้งบประมาณประจำปีที่ได้ตั้งเอาไว้ล่วงหน้า เช่นเดียวกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊กของ Ken Nakarin ระบุว่า เป็นทีม “ก้าวคนละก้าว” ของตูน ได้โพสต์ข้อความสัมภาษณ์ตูน ระบุว่า การวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิทธิส่วนบุคคล เราบังคับให้ใครเห็นด้วยทั้งหมดไม่ได้ แต่ที่ออกมาวิ่งแค่อยากเป็นส่วนเล็กๆ ที่ได้ช่วยเหลือตามกำลังของเรา อยากใช้โอกาสนี้ในการสื่อสารในสิ่งที่เราเห็นมา ตนน้อมรับคำติ คำวิจารณ์ แต่ยืนยันว่าไม่ท้อ ไม่ว่าทำอะไรก็ตามก็ต้องเจอปัญหาอยู่แล้ว ต้องก้าวข้ามหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แม้กระทั่งจัดการกับอารมณ์ตัวเอง และไม่มีอะไรจะฝากถึงคนที่ออกมาวิจารณ์ เพราะชอบทำมากกว่าพูด</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (13 ต.ค.60)</p> <p>มติชน (14 ต.ค. 60)</p>	<p>สถานการณ์อุทกภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ในการประชุมร่วมกับนพ.สสจ.ทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ได้เน้นย้ำให้พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ประสบภัยอุทกภัยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุ เตรียมทีมดำเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเชิงรุก แก่ผู้ประสบภัยอย่างทันที่ จัดจุดบริการนอกรพ. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมให้เตรียมทีมหมอครอบครัวดูแลอย่างต่อเนื่อง โทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยพายุ “ขุนนุ” (KHANUN) ฉบับที่ 2 ระบุว่า ในวันที่ 13 ต.ค. ได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำ ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (15 ต.ค.60)</p>	<p>ตอนบน ในช่วงวันที่ 15-17 ต.ค. และจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเมื่อเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทั้งนี้ยังไม่แสดงผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยในระยะ 1-2 วันนี้ และจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน ขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ จะทำให้ประเทศไทยทั่วทุกภาคในช่วง 1 สัปดาห์จากนี้ มีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในอัตราเฉลี่ย 60-70% ของพื้นที่ ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด</p> <p>-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าจะไม่มีปัญหาน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 2554 เพราะปริมาณน้ำในปีนี้น้อยกว่า ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกหรือหลงเชื่อข่าวลือของผู้ไม่หวังดี</p> <p>-ด้าน นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.ภาพสินธุ์ นำทีมแพทย์ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับอบสม.และผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและดูแลสุขภาพประชาชนบ้านแจ้จ่ม หมู่ 7 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ แนะนำการดูแลสุขภาพและมอบเวชภัณฑ์ยา พร้อมช่วยบรรจุกะสอบทรายและสร้างคันกั้นน้ำจากแม่น้ำชี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ไปถึงวันพรุ่งนี้นั้น ล่าสุด นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ได้สั่งให้สำรองยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 แสนชุด พร้อมให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด สำหรับพ.ใน 20 จังหวัดเสี่ยง ได้แก่ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ชัยภูมิ ลพบุรี สุโขทัย อ่างทอง ชลบุรี พิจิตร ตาก เชียงใหม่ ขอนแก่น สุพรรณบุรี อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร นครสวรรค์ สิงห์บุรี และพะเยา ขณะนี้มีรพ.สต.ที่ได้รับผลกระทบแล้ว ได้แก่ รพ.สต.ชันน้ำร้าย 1 และ รพ.สต.ชันน้ำร้าย 2 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ปิดให้บริการ ส่วนรพ.สต.ทับยา เปิดให้บริการ ณ บริเวณเทศบาลตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี</p> <p>ได้ให้รพ.เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานงานและติดตามสถานการณ์ เตรียมทีมดำเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเชิงรุกแก่ผู้ประสบภัย โดยให้บริการ สนับสนุนทรัพยากร ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ประสบภัย เตรียมจัดบริการนอก รพ.หากประชาชนไม่สามารถเดินทางมารพ.ได้ ให้จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่นั้นๆ และเตรียมทีมหมอครอบครัวติดตามกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้การดูแลไม่ให้ขาดยา รวมถึงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม หากพื้นที่ใดต้องการยา เวชภัณฑ์ สิ่งสนับสนุน ให้แจ้งสธ. ซึ่งสามารถนำส่งได้ทันที หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือที่เบอร์ 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ จับกระแสตลาด (15 ต.ค.60)</p>	<p>ตุ๊กตเบียร์สดร้านสะดวกซื้อ</p> <p>-กล่าวว่า แม้ว่าร้านสะดวกซื้อจะยุติการขายเบียร์สดแล้ว แต่คณะอนุกรรมการพิจารณาการทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีข้อสรุปว่าการมีตุ๊กตเบียร์สด เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 30 (1) การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องขายอัตโนมัติ และมาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของกลุ่มเอ็นจีโอที่ต่อต้านเหล่า-เบียร์ ทั้งนี้ ในมุมมองของนักการตลาด การนำเบียร์สดเข้าไปจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการเพิ่มช่องทางจำหน่าย และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค ขณะที่แหล่งข่าวจากบ.สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ยังยืนยันว่า การขายเบียร์สดด้วยเครื่องกดและวิธีการขายในร้านเซเว่นฯ สามารถทำได้ ไม่ผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เมื่อเครื่องกดเบียร์สดวางขายในร้านสะดวกซื้อไม่ได้ ก็ต้องนำไปขายช่องทางอื่น ๆ งานบุญ งานเลี้ยง งานแต่ง งานบวช</p>
<p>เดลินิวส์ (16 ต.ค.60)</p>	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า โรคมือ เท้า ปาก ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสคอกซากิเอ 6, เอ 16 ซึ่งไม่ค่อยรุนแรง และเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 ซึ่งเป็นเชื้อรุนแรง ทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อสมอง โดยเฉพาะตรงแกนสมอง และกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้เสียชีวิตได้ ที่ผ่านมา พบการระบาดจากเชื้ออีวี 71 เพียงร้อยละ 10 แต่ตั้งแต่ต้นปี 2560 จนถึงขณะนี้ พบเด็กป่วยมือเท้า ปาก จากเชื้ออีวี 71 ถึงร้อยละ 50 การระบาดพบมากที่สุดภาคเหนือตอนล่าง อีสาน และกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก เพราะอีก 2 สัปดาห์เด็กจะเปิดเทอมแล้ว และยังไม่มีหมดยุค</p> <p>สิ่งที่พ่อแม่ต้องเฝ้าระวัง 1.เป็นไข้สูงไม่ลด 2.ตาลอย ชิม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของสมอง 3.หัวใจเต้นเร็ว เต็มแรง 4.กระตุกที่ปลายมือ ปลายเท้า หรือหอบ น้ำลายฟุ้งปาก ใช้การรักษาตามอาการ ให้อาหารที่เย็นเพื่อไม่ให้เจ็บปาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ประมาณ 3-5 วัน หรืออย่างช้าไม่เกิน 7 วัน อาการจะหาย แต่ในรายที่เป็นมากจะต้องรักษาด้วยยา ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือ การล้างมือบ่อยๆ และล้างให้ถูกวิธี กินอาหารที่สุก ไม่ใช่ช้อนเดียวกันป้อนอาหารเด็กอนุบาล เมื่อพบป่วย 3 รายขึ้นไปควรปิดห้องเรียน เพื่อทำความสะอาด</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์: พินิจ-พินิจ (15 ต.ค.60)</p>	<p>เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>-เสนอบทความว่า สมาชิกองค์การสหประชาชาติ 193 ประเทศ ร่วมลงมติรับรองเป้าหมายใหม่สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ครั้งที่ 70 เมื่อ 25 ก.ย. 2558 (ค.ศ.2015) โดยมี 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) และ 232 ตัวชี้วัด กำหนดให้ประสบความสำเร็จทุกเป้าหมายในปี ค.ศ.2030 หรือ พ.ศ.2573 โดยเป้าหมายประกอบด้วย 1.จัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ 2.จัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุน การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 3.สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย 4.สร้างหลักประกันให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม 5.บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 6.สร้างหลักประกันให้มีน้ำใช้ และมีการบริหารจัดการน้ำและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน 7.สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ย่อมเยาและยั่งยืน 8.ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม และการจ้างงานเต็มอัตราและงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน 9.สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 10.ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 11.ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย 12.สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 13.ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 14.อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ อย่างยั่งยืน 15.ปกป้อง ป่าไม้ และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดิน และฟื้นฟูสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียดินหลายทางชีวภาพ 16.สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้มีการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน และ 17.เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>ทั้งนี้ อยากให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบ่อยๆ ให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศทราบ โดยทำเอกสารหรือแผ่นพับ แนะนำวิธีการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแต่ละเป้าหมาย และอยากให้ประชาชนทุกคนพยายามทำความรู้จักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อที่แต่ละคนจะได้มีส่วนร่วมในการนำประเทศของเราไปให้ถึงเป้าหมาย</p>
<p>เดลินิวส์ (13 ต.ค.60)</p>	<p>แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับ EEC</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร" รมว.สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้วางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะสาขาเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม คาดว่าจะต้องเพิ่มเตียง 746 เตียง เพิ่มคลินิกเวชศาสตร์ 23 แห่ง ศูนย์รองรับผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกขนาด 30 เตียง ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยหนัก ไอซียูทารกแรกเกิด และห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ส่วนอัตรากำลัง คาดว่าต้องเพิ่มแพทย์ 1,430 คน พยาบาล 4,430 คน เพราะคาดว่าภายใน 10 ปี ประชากรและแรงงาน 3 จังหวัดระยองเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นจาก 2.8 ล้านคนเป็น 13 ล้านคน ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังเชิญชวนภาคเอกชนที่มีบริการด้านสุขภาพเข้าร่วมจัดระบบบริการรองรับการพัฒนาตามแนวทางประชารัฐ โดยล่าสุดได้นำระบบ "พีพีพี-พาสต์แอนด์" มาปรับใช้ในภาคการบริการสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ "ไทยแลนด์ 4.0"</p>
<p>มติชน เว็บไซต์คมชัดลึก (16 ต.ค. 60)</p>	<p>อนามัยแม่-เด็กภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สธ. ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา พบว่าบุคลากรสาธารณสุขยังคงทุ่มเททำงานดูแลสุขภาพประชาชน แม้จะมีข้อจำกัดจากสถานการณ์ในพื้นที่ โดยปัญหาสุขภาพที่พบสูงเป็นอันดับแรกคือ งานอนามัยแม่และเด็ก ในรอบ 3 ปี พบอัตราการเสียชีวิตมารดาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และมีแนวโน้มอัตราภาวะขาดออกซิเจนในเด็กแรกเกิดสูงขึ้น โดยปี 2560 คิดเป็น 28.69 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคือไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ซึ่งการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและตามบริบทของพื้นที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ มติชน (16 ต.ค. 60)</p>	<p>ฟื้นเทียมพระราชทาน -เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และกระแสพระราชดำริสความว่า “เวลาไม่มีพินกันอะไรก็ไม่ค่อย ทำให้อายุยืนมีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” ทำให้กรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำ “โครงการฟื้นเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ตั้งแต่ปี 2548 โดยสปสช.กำหนดให้บริการใส่ฟันเทียมเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2551 และร่วมมือกับกรมอนามัย ดำเนินโครงการฟื้นเทียมพระราชทานฯ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา จากการดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 ถึง 30 มิ.ย. 2560 มีประชาชนได้รับการใส่ฟันเทียม 433,538 คน ในจำนวนนี้ เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 258,193 คน และผู้ที่ต่ำกว่า 60 ปี 175,345 คน</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน กรมประชาสัมพันธ์ (13 ต.ค.60)</p>	<p>บริการยาฝังคุมกำเนิดฟรี -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและปัญหาการคลอดซ้ำในวัยรุ่น ว่า กรมฯ ได้ร่วมกับสปสช.จัดทำแผนการป้องกันปัญหา ให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวร โดยวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 10 - 20 ปีบริบูรณ์ สามารถขอรับบริการยาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัยได้ฟรี ที่สถานบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของ สปสช. ทุกแห่งทั่วประเทศ</p>
<p>ไทยรัฐ (13 ต.ค.60)</p>	<p>วันล้างมือโลก -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 15 ต.ค.ของทุกปีเป็นวันล้างมือโลก เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือ โดยเฉพาะ 5 จุดสำคัญคือ 1.ปลายนิ้ว 2.หลังมือ 3.ฝ่ามือ 4.ซอกนิ้ว และ 5.ข้อมือ ซึ่งมีเชื้อโรคสูง เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะช่วงก่อน-หลังปรุงอาหาร หลังกลับจากออกไปนอกบ้าน กลับจากโรงพยาบาล หลังเล่นกับหมา แมว เป็นต้น ทั้งนี้ มีข้อมูลพบว่า การล้างมือจะช่วยป้องกันโรคท้องร่วงได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ป้องกันไข้หวัดได้ 25 เปอร์เซ็นต์ และจากการสำรวจพบว่าคนไทยล้างมือหลังเข้าห้องน้ำเพียง 25 เปอร์เซ็นต์</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (13 ต.ค.60)</p>	<p>การพัฒนาการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบัน National Institute of Infectious Diseases (NIID) ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุของประเทศญี่ปุ่น โดยมีการร่วมมือทางด้านวิชาการในการพัฒนางานตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพชีววัตถุ เช่น การถ่ายทอดวิธีวิเคราะห์สำหรับการตรวจสอบค่าความแรงวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ไข่มองอึกเสบเจ็ เป็นต้น รวมถึงได้รับการสนับสนุนชีววัตถุมาตรฐานสำหรับการทดสอบด้วย ช่วยในการพัฒนางานควบคุมคุณภาพชีววัตถุชนิดต่างๆ ของกรมฯ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล</p>
<p>สยามรัฐ (15 ต.ค.60)</p>	<p>ความร่วมมือผลิตยาเสพติดหมดสิทธิบัตร -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมการผลิตวัตถุเสพติดที่หมดสิทธิบัตรใช้เองภายในประเทศ ระหว่างอย. และบ. สยามไบโอไซเอนซ์ ซึ่งเป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมผลิตยาภายในประเทศ ทำให้ประหยัดงบประมาณนำเข้าวัตถุเสพติดสำเร็จรูปจากต่างประเทศ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาและค่ารักษาของประเทศ และในอนาคตหากสามารถส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จะนำรายได้เข้าประเทศได้อีกส่วนหนึ่ง โดยโครงการแรกจะวิจัยและพัฒนาสูตรเพื่อการผลิตยาเฟนทานิลซิเทรท แบบฉีด ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษกลุ่มโอปิออยด์ที่มีการใช้ในปริมาณมากและมีแนวโน้มสูงขึ้น ใช้บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง เป็นทางเลือกในกรณีที่พ่ายมอร์ฟิน เพทติติน รวมทั้งสามารถใช้ร่วมกับยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัด ตลอดจนใช้บรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัด ซึ่งขณะนี้ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด หากประเทศไทยสามารถผลิตได้เอง จะทำให้มีราคาถูกลง ลดขั้นตอนและระยะเวลาการนำเข้า ลดความเสี่ยงเกิดการขาดแคลนยาจากปัจจัยต่างๆ รวมทั้งลดการสูญเสียเงินตราไปยังต่างประเทศ อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ต่อไป</p>
<p>สยามรัฐ (15 ต.ค.60)</p>	<p>ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตสมุนไพร -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้สัมภาษณ์ ภายหลังเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการแพทย์แผนไทยฯ ครบรอบ 15 ปี ในวันที่ 3 ต.ค. 2560 ว่า จะเร่งมาตรฐานการตามนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน ขยายผลสู่การสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจของชาติ ตั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เป้า 3 แสนล้านใน 5 ปี พร้อมชูโรงงานผลิตยาต้นแบบที่กรมฯ ดำเนินการสนับสนุนภาครัฐและเอกชน
สยามรัฐ (16 ต.ค.60)	<p>โรคตา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า จากรายงานโรคตาของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ พบการติดเชื้อที่กระจกตาจากคอนแทคเลนส์ และโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับสาเหตุของการตาบอดและสายตาสีบอดในไทย พบปัญหา 4 อันดับแรก คือ โรคต้อกระจก โรคทางจอประสาทตา โรคต้อหิน และความผิดปกติทางสายตา แนะนำให้ประชาชนบริโภคผัก ผลไม้ ผักผลไม้ที่มีวิตามินเอธรรมชาติบำรุงสายตา เช่น ผักบุ้ง ตำลึง ฟักทอง ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเกิน 25-30 นาที พักสายตอย่างน้อย 1-5 นาที ตื่นน้ำบ่อยๆ และพักผ่อนนอนหลับ 6-8 ชั่วโมง เพื่อให้ประสาทตาได้พัก</p>
เดลินิวส์ (14 ต.ค. 60)	<p>การเลือกของเล่นสำหรับเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงปิดเทอมสร้างเวลาคุณภาพให้กับลูก ทำให้ลูกมีพัฒนาการด้วยการเล่น โดยของเล่นที่ดีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง สลับซับซ้อน สิ่งที่เด็กจะสนใจคือของรอบตัว เช่น ของใช้ในบ้าน กล้องผ้า ถังซักผ้า ไม้กวาด สามารถนำสิ่งเหล่านี้มาเล่นได้</p> <p>พญ.ฉิพร ตั้งจิตติพร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ของเล่นที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1.ปลอดภัย 2.เหมาะสมกับวัย 3.เล่นได้หลากหลายวิธี เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาแก่เด็ก 4.ราคาไม่แพงเกินไป 5.เลือกของเล่นที่มีประโยชน์และไม่สร้างความขัดแย้งแก่พ่อแม่และเด็ก แต่ปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือ พ่อแม่จะเลือกซื้อ Tablet ให้ลูกและไม่กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ก่อน ซึ่งหากพ่อแม่คิดว่าสามารถควบคุมการเล่นได้ ก็สามารถซื้อให้ได้ แต่หากคิดว่าเป็นเรื่องยากในการควบคุม ก็ให้ชะลอการซื้อให้ลูกไว้ก่อน</p>
สยามรัฐ (16 ต.ค. 60)	<p>แนะดื่มน้ำสะอาด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ควรดื่มน้ำสะอาดให้ได้ประมาณ 6-8 แก้วต่อวัน เพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำอย่างเหมาะสม หากดื่มน้ำมากเกินไปวันละ 6-7 ลิตร จะเกิดภาวะน้ำเกินหรือน้ำเป็นพิษ ทำให้บวมและร่างกายสูญเสียเกลือโซเดียม บุคคลที่ต้องระมัดระวังในการดื่มน้ำให้เหมาะสม ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคไต โรคหัวใจ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ส่วนการดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำจะส่งผลเสียต่อไต และการดื่มน้ำหวานมาก ๆ อาจอ้วนหรือเป็นโรคเบาหวานได้</p>
ไทยรัฐ (14 ต.ค. 60)	<p>โรคไตวาย</p> <p>-เสนอบทความโดยหมอดี กล่าวว่า การประชุมสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยในเดือนมิ.ย. 2560 ที่ผ่านมามีข้อมูลสำคัญว่าในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมามีคนไม่ต่ำกว่า 50,000 ราย เสียชีวิตจากภาวะไตวาย โดยไม่มีสาเหตุเกี่ยวข้องตามที่เคยรู้มา เช่น ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ในจำนวนนี้ ส่วนมากเป็นชายที่อายุยังไม่มากและทำงานกลางแจ้งท่ามกลางอากาศร้อนและดื่มน้ำไม่พอ โดยเครื่องดื่มจำพวกน้ำอัดลม น้ำหวาน ที่คนทำงานกลางแจ้งหรือทำงานหนักใช้ดับกระหาย เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ขาดน้ำมากขึ้น</p> <p>ส่วนสาเหตุไตวายในประเทศไทย ยังมีเรื่องของกรู๊ปการใส่ยาแก้ปวดแก้ไข้แก้เมื่อย ซึ่งทำให้ไตวายได้ สารเคมีที่ใช้ในการเก็บรักษาอาหารให้ดูสดใหม่ ไม่เหม็นหืน ซึ่งทำลายไตและตับได้โดยตรง และบางพื้นที่มีการใช้น้ำบาดาลซึ่งมีธาตุหรือสารปนเปื้อนทำให้ไตวายเรื้อรัง รวมทั้งคนที่โรคเบาหวาน ความดันสูง ที่ไม่ได้รับการควบคุมที่เหมาะสม และอีกหลาย ๆ คนไม่ยอมรักษาเพราะกลัวว่ากินยาแล้วจะไตวาย</p> <p>ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทราบขณะนี้ เพียงพอแล้วที่จะให้ความรู้ประชาชนและทำการควบคุมโรคประจำตัว จำกัดเครื่องดื่มอัดลมอย่างเข้มข้น กำจัดการใส่ยาแก้ปวดพร้าเพื่อ ควบคุมการใช้สารเคมีในอาหารอย่างเข้มงวด และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>
สยามธุรกิจ (14 ต.ค. 60)	<p>พัฒนาสมุนไพรไทย</p> <p>-เสนอบทความ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับบ.ราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมสมุนไพร ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs สมุนไพรเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย มีผู้ประกอบการสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ กระชายดำ บัวบก ขมิ้นชัน และโพล เข้าร่วมงานกว่า 50 ราย ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยผู้ประกอบการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เพราะยังคงคุณค่าของวัตถุดิบทั้ง สี กลิ่น และ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	รศชาติ
<p>สยามรัฐ (14 ต.ค. 60)</p>	<p>รพ.จุฬาฯเปิดฟิตเนสฝึกสมอง -เสนอข่าว ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย หัวหน้าศูนย์ฝึกสมอง รพ.จุฬาฯ เปิดเผยว่า ศูนย์ฝึกสมอง เป็นฟิตเนสเพิ่มสมรรถภาพสมองที่ให้บริการกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเล็กน้อย หรือผู้ที่มักจะมีอาการหลงลืมบ่อยครั้งเริ่มมีความบกพร่องในการทำกิจกรรมต่างๆ แต่ยังไม่ถึงขั้นกระทบกับกิจวัตรประจำวัน รูปแบบการให้บริการมี 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การบริหารสมองฟื้นฟูการรู้คิดและสมรรถภาพสมอง 2.การให้ความรู้และลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม เช่น กิจกรรมโภชนาบำบัด 3.การสร้างเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์กับสังคม ภายในฟิตเนสมีอุปกรณ์ทำกิจกรรมฝึกสมองด้านต่างๆ ของแต่ละสัปดาห์ เช่น ฝึกสมาธิและการจดจำ ฝึกการทรงตัว ฝึกการวางแผนด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality เป็นต้น</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (16 ต.ค.60)</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า -เสนอข่าว หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน รพ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ให้ความช่วยเหลือ นายดำรง รุ่งเรือง อายุ 54 ปี อยู่ ม.4 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ถูกสุนัขจรจัดกัดข้อเท้าซ้าย มีแผลลึกฉกรรจ์ 2 แผล และล้มลงทั้งยืน บริเวณริมถนนสายทางหลวงชนบทที่ ฉช.3001 ฉะเชิงเทรา-อ่าวนนุช ใกล้ปากทางเข้าตลาดคลองสวน 100 ปี ม.6 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ เบื้องต้นเชื่อว่าสุนัขรายนี้อาจมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า เพราะมีอาการทางตกและคอเริ่มแข็ง โดยก่อนหน้านี้ นพ.ปรารณา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา เคยเตือนประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เพราะพบผู้เสียชีวิต 2 ราย สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ขณะที่ในพื้นที่มีสุนัขจรจัดสูงถึง 10,000 ตัว และประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ตรวจพบว่ามีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า</p>
<p>เดลินิวส์ (14 ต.ค. 60)</p>	<p>ศรีสะเกษแก้ปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์ -เสนอข่าว จ.ศรีสะเกษ และสสส. ร่วมกันจัดกิจกรรมออกพรรษาปลอดเหล้า จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2560 โดยข้อมูลจากสสส.ศรีสะเกษ ปี 2560 จ.ศรีสะเกษมีผู้ดื่มสุราอายุ 15 ปีขึ้นไป 119,822 คน มีผู้ติดสุราอายุ 15-19 ปี 13,522 คน ที่ผ่านมามีการจัดโครงการงานบุญปลอดเหล้า ปลอดการพนัน เพื่อให้เจ้าภาพ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการพนันในงานบุญ รวมถึงการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกเทศกาล โดยผลักดันเป็นนโยบายของท้องถิ่น ทั้งระดับชุมชน ตำบล อำเภอ เสนอเป็นวาระจังหวัด สามารถขับเคลื่อนผ่านงานบุญปลอดเหล้าได้ 13 งาน และเตรียมที่จะยกระดับงานบุญออกพรรษาเป็นงานบุญปลอดเหล้างานที่ 14 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9</p>
<p>เดลินิวส์ (15 ต.ค.60)</p>	<p>เตือนภัยคลินิกจัดฟันเถื่อน -จากกรณี ตำรวจสืบสวนภาค 4 ร่วมกับคณะเภสัช-ทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น และ เจ้าหน้าที่สสจ.ขอนแก่น เข้าจับกุมผู้ลักลอบเปิดคลินิกจัดฟันแฟชั่นเถื่อนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบของกลางลวดจัดฟันปลอม พร้อมอุปกรณ์ทันตกรรมปลอมต่าง ๆ ภญ.วีรวรรณ รุจิณากุล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ขอนแก่น เตือนว่า หากกระบวนการรักษาหรือเครื่องมือทางทันตกรรมไม่ได้มาตรฐาน ไม่สะอาด และไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคอย่างถูกวิธี จะแพร่กระจายเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผู้รับบริการได้ และแพร่จากผู้รับบริการคนหนึ่งไปสู่ผู้รับบริการคนอื่น ๆ อาทิ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ รวมถึงการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุให้เสียชีวิต ประชาชนที่ต้องการรับบริการด้านทันตกรรม จึงควรเลือกรับบริการจากทันตแพทย์และสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับสธ.เท่านั้น โดยสังเกตได้จากหลักฐานต่าง ๆ เช่น มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาล และเลขที่ใบอนุญาต 11 หลัก ติดไว้หน้าคลินิก มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล แสดงไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีของปีปัจจุบัน มีแผ่นป้ายสีน้ำเงินแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิชาชีพติดไว้หน้าห้องตรวจ ด้าน ทพญ.จกกลณี บุญอาษา ทันตแพทย์ชำนาญการ สสจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดฟันเถื่อน ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ว่า พร้อมประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จะผิดตามพ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 50 ส่วนสถานพยาบาลเถื่อน ประกอบกิจการและดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมาตรา 13 และมาตรา 24 พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 57</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ฐานเศรษฐกิจ (14 ต.ค. 60)	<p>จับสถานความงามเถื่อน เกาะสมุย</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รก.รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกับสสจ.สุราษฎร์ธานี ตำรวจกองคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยอำนวยการ ปิดเกาะสมุยเพื่อจับสถานเสริมความงามและครุสอนดำน้ำเถื่อน รวมทั้งกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ รับปีการท่องเที่ยว โดยได้บุกเข้าตรวจโอเอซิสสปา ซึ่งเปิดให้บริการทำดีท็อกซ์และฝังเข็ม หลังจากได้รับรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเกิดปัญหาหลายราย จากการตรวจค้นเบื้องต้น พบมีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการ ไม่มีแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบโรคศิลปะให้บริการ ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน และมีใบอนุญาตทำงานผิดประเภท</p>
ไทยรัฐ มติชน สยามรัฐ เดลินิวส์ แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (15 ต.ค.60)	<p>จับยาปลูกเชือกซ์</p> <p>-เสนอข่าว นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก พร้อมด้วย พ.อ.อาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 แฉผลจับกุมยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ยี่ห้อ kamaka jelly (คามา กา เจลลี่) ขนาดของ 100 มิลลิกรัม จำนวน 112,300 ซอง มูลค่า 11,230.000 บาท โดยยาคามา กา เจลลี่ เป็นสินค้าส่งผ่านจากประเทศอินเดียเข้าไปประเทศเมียนมาที่ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งการลักลอบเข้ามาขายในประเทศไทยจะมีกำไรมาก ส่วนใหญ่จะขายในอินเทอร์เน็ต ย่านตลาดเยาวราช และเมืองพัทยา ในราคาของละ 120 บาท</p>
กรมประชาสัมพันธ์ (15 ต.ค.60)	<p>เด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นพ.สสจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ช่วงปิดเทอมมักพบเด็กจมน้ำเสียชีวิต โดยพบว่าอ่างน้ำเป็นจุดเสี่ยงของการเสียชีวิตของเด็กวัยต่ำกว่า 4 ขวบ ซึ่งสามารถจมน้ำได้ในน้ำที่มีระดับ 1-2 นิ้ว เนื่องจากยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ทั้งนี้ ในการป้องกันเด็กจมน้ำ ผู้ปกครองควรปิดประตูห้องน้ำให้สนิท ไม่ควรใส่น้ำในถังแล้วตั้งทิ้งไว้ และอย่าวางของเล่นไว้รอบสระน้ำ ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่เพียงลำพังขณะอาบน้ำ หรือขณะอยู่ในแหล่งน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำ</p>
ไทยรัฐ (16 ต.ค. 60)	<p>งานมาราธอนนานาชาติ จ.ขอนแก่น</p> <p>-เสนอข่าว ม.ขอนแก่นแถลงข่าวการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018” เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการจัดการแข่งขัน พัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ โดยสสจ.ขอนแก่นได้จัดตั้งศูนย์สั่งการหน่วยพยาบาลตามเส้นทางวิ่ง 19 จุด จัดรถปฐมพยาบาลระดับ advance วิ่งตามขบวนตลอดการแข่งขันทั้ง 4 ประเภท จำนวน 5 คัน และทีมเจ้าหน้าที่ 500 คน รวมทั้งมีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพไว้รองรับ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch